



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว สล/พธ

ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริว่า ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของกิจกรรมจิตอาสา ประกวดการจัดสวนสาธารณะ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินกิจกรรมจัดสวนสาธารณะของจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน ให้สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ โดยอาจพิจารณาให้มีการประกวดแข่งขันให้รางวัลขึ้นและให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดแนวทางการประกวดแล้วแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบ

จังหวัดแพร่พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด ให้เป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริกำหนด จึงขอชักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัดโดยในเบื้องต้นให้มุ่งเน้นการรณรงค์ให้ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสวนสาธารณะที่มีอยู่แล้วในจังหวัด/อำเภอ การปลูกต้นไม้หรือไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนรวมในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเน้นความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยรูปแบบการจัดสวน/พันธุ์ไม้ที่ปลูก ให้ยึดหลักความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ในกรณี ให้บูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ดำเนินการ ดังนี้

๑. สำรวจสวนสาธารณะ/สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ/พื้นที่สีเขียว สวนเกาะกลางถนน รวมถึงสิ่งก่อสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด/อำเภอในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำกิจกรรม โดยให้มีการบันทึกภาพถ่าย วัน เวลา และสถานที่ที่สำรวจก่อนการดำเนินการ

๒. จัดทำแผนงาน/ปฏิทินกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะ/สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ/พื้นที่สีเขียว สวนเกาะกลางถนน หรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด/อำเภอในพื้นที่ที่ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว โดยเริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งอาจกำหนดวันในการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของจังหวัด เช่น วันสำคัญของจังหวัด วันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้น

๓. รณรงค์ให้ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซม ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวก การปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะ/สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ/พื้นที่สีเขียว สวนเกาะกลางถนน หรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด/อำเภอในพื้นที่ โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม

/๔. ประชาชน...

๔. ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ดำเนินการตามแผนงาน/ปฏิทินกิจกรรมที่กำหนดไว้ โดยให้มีการบันทึกภาพถ่าย วัน เวลา และสถานที่ที่ดำเนินกิจกรรมทั้งในระหว่างการดำเนินกิจกรรมและหลังการดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแต่ละครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศรัตัน ภิรมย์รัตน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๖